

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Phần I. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

I. Bối cảnh thực hiện Kế hoạch

Từ đầu năm đến nay, dịch Covid-19 lây lan nhanh trên toàn cầu, đã ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế - xã hội cả nước; địa bàn tỉnh ta mặc dù chưa phát hiện trường hợp nhiễm bệnh; tuy nhiên nhiều ngành, lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhưng riêng hoạt động xây dựng đến nay tương đối ổn định, dù mức tăng trưởng có thấp hơn bình quân các năm trước đó.

II. Kết quả đạt được

1. Kết quả các chỉ tiêu chủ yếu được giao theo dõi, quản lý

Theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 UBND tỉnh ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, ngành Xây dựng có 02 chỉ tiêu là: Tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch đạt 75% và Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom đạt 77%. Ngoài ra, ngành Xây dựng cũng được theo dõi chỉ tiêu tỷ lệ hóa đô thị với mục tiêu năm 2020 đạt 43%. Đến thời điểm báo cáo, trên cơ sở tình hình hoạt động xây dựng trên địa bàn và việc đầu tư phát triển các dự án liên quan, Sở Xây dựng dự kiến vẫn đạt được các chỉ tiêu đặt ra cho Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

2. Các nhiệm vụ, giải pháp đạt được

a. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong và sau thời gian bùng phát dịch Covid-19

Sở Xây dựng đã có những giải pháp tổ chức thực hiện dưới tác động của đại dịch Covid-19, như: Kịp thời chỉ đạo, quán triệt trường các phòng, đơn vị tăng cường công tác phòng, chống dịch; tạm hoãn cuộc thanh, kiểm tra theo kế hoạch; Đồng thời, thông báo cho các đơn vị hoạt động xây dựng thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trên công trường xây dựng; tổng hợp phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xây dựng, xây dựng kịch bản tăng trưởng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Đề xuất và được UBND tỉnh thống nhất việc giảm giá nước sinh hoạt tại các đô thị, thực hiện cắt giảm dự toán theo kế hoạch chi thường xuyên của Sở- năm 2020, chi sửa chữa Nhà làm việc các Đội Thanh tra, giảm thu 50% phí thẩm định các công trình xây dựng; nhằm chia sẻ khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Mặt khác, kịp thời đề xuất tuyên dương, khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

b. Nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ngành liên quan đến các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao

- Về tỷ lệ đô thị hóa: Cuối năm 2019, với việc Hoài Nhơn được Bộ Xây dựng công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã đạt chuẩn đô thị loại IV thì tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 42,5%, tăng 2,5 điểm % so với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Theo Kế hoạch năm 2020, sẽ phấn đấu nâng tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 43% bằng việc công nhận xã Phước Lộc- huyện Tuy Phước đạt chuẩn đô thị loại V. Để đạt được nhiệm vụ đề ra, ngày từ cuối năm 2019, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND huyện Tuy Phước thực hiện rà soát, đánh giá các tiêu chí phân loại đô thị đối với xã Phước Lộc theo quy định và tổ chức hướng dẫn các giải pháp để đạt được; đồng thời đề xuất UBND tỉnh giao UBND huyện Tuy Phước lập Đề án để được công nhận. Đến nay, Đề án đang được Sở Xây dựng lấy ý kiến các ngành liên quan để thẩm định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh hoàn thành trong năm 2020; đáp ứng tiến độ theo Kế hoạch.

- Tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch: Theo chỉ tiêu đề ra cho năm 2020 đạt 75%. Để đạt được Kế hoạch này, Sở Xây dựng đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nhằm tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và hoàn thành các dự án nước sạch đô thị trên địa bàn. Dự kiến trong năm 2020, sẽ hoàn thành xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Lý để cấp nước cho 2.054 hộ gia đình (tương ứng 8.216 người); xây dựng hệ thống cấp nước cho khu vực 7, 8 Bùi Thị Xuân để cấp nước cho 690 hộ gia đình (tương ứng 2.732 người); Đồng thời, đang thực hiện đầu tư xây dựng dự án cấp nước cho khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn để cấp nước cho 1.562 hộ gia đình (tương ứng 6.250 người); Đầu tư nâng cấp công suất nhà máy xử lý nước phường Đập Đá và mở rộng mạng lưới để cấp nước sinh hoạt cho phía Bắc phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn. Do đó, ước thực hiện cả năm tỷ lệ này sẽ đạt 78,48%, tăng 3,48% so với Kế hoạch.

- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom, xử lý: Theo chỉ tiêu đề ra cho năm 2020 đạt 77%. Để đạt được Kế hoạch này, Sở Xây dựng đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt tại Bãi chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn; đến nay đã hoàn thành công tác mở thầu và đang lựa chọn nhà thầu. Ngoài ra, tập trung đôn đốc, hướng dẫn và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cơ chế để đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, như: Nhà máy xử lý rác An Nhơn; Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và sản xuất phân hữu cơ tại thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn; Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp tỉnh Bình Định, tại xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát; Bãi rác tạm huyện Vân Canh; Lò đốt rác huyện Vĩnh Thạnh. Do đó, ước thực hiện cả năm tỷ lệ này sẽ đạt được so với Kế hoạch đề ra.

Phần II. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

I. Bối cảnh xây dựng Kế hoạch

Dự báo năm 2021, tình hình trong nước dịch Covid-19 sẽ tiếp tục diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Đối với tỉnh ta, tuy đạt được những kết quả quan trọng, song quy mô nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ, nguồn lực còn hạn

chế; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... sẽ có nhiều tác động bất lợi trong quá trình phát triển của tỉnh và của ngành.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu: *Theo Phụ lục đính kèm.*

III. Nhiệm vụ, giải pháp

- Tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung của Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh; đôn đốc các địa phương thực hiện theo Chương trình đô thị đã được UBND tỉnh phê duyệt. Hướng dẫn huyện An Lão lập Đề án, thẩm định và trình phê duyệt xã An Hòa đạt chuẩn đô thị loại V.

- Tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển nguồn nước tập trung và mạng lưới cấp nước khu vực đô thị. Trong đó, xây dựng hoàn thành dự án nhà máy nước sạch Quy Nhơn giai đoạn 1 công suất 30.000 m³/ngày.đêm; theo dõi, đôn đốc địa phương đầu tư xây dựng hoàn thành các dự án trên địa bàn, như: nhà máy xử lý và mạng lưới cấp nước nước sinh hoạt cho các phường thuộc thị xã An Nhơn; nâng cấp công suất Nhà máy nước Bồng Sơn từ 3.850 m³/ngày.đêm lên 7.700 m³/ngày.đêm; hệ thống cấp nước cho Khu công nghiệp Becamex Bình Định công suất 10.000 m³/ngày.đêm.

- Nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh ban hành Đề án quản lý tổng hợp chất thải đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh. Phối hợp các địa phương xây dựng đề án thu gom, vận chuyển và xử lý trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; phân vùng thu gom, vận chuyển, xử lý để đầu tư và thực hiện có hiệu quả. Trong đó, tập trung xây dựng các dự án triển khai trong giai đoạn 2020-2021, như: Nhà máy xử lý rác sinh hoạt tại Bãi chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ; Nhà máy xử lý rác An Nhơn; Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và sản xuất phân hữu cơ tại thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn; Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp tỉnh Bình Định, tại xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát. Hoàn thành và đưa vào sử dụng Bãi rác tạm huyện Vân Canh; Lò đốt rác huyện Vĩnh Thạnh.

Trên đây là tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kính đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp./.

Nơi nhận:

- VPUBND tỉnh (để b/c);
- Sở KH&ĐT (để b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Trần Viết Bảo